



DIỄN ĐÀN

Số 41

Ngày 7/7/1993

NỘI DUNG

TIN TỨC - KINH TẾ - CHÍNH TRỊ	2
Clinton trong địa ngục của người xưa/ Le Quotidien de Paris, Le Figaro, Le Monde	5
Tình hình kinh tế Việt Nam/ FEER	5
Bầu cử tự do ở Campuchia/ Indochina Digest	6
Bầu cử ở cánh đồng chết chóc/ Newsweek	7
TƯ LIỆU	
Giới thiệu Quỹ Bảo Trợ Hiến Chương/ N.T.H	11
Ai đã ám sát Tạ Thu Thâu và những người Trốt Kít Việt Nam/ Hoàng Khoa Khôi	13
Aspirin - thuốc thế kỷ hay thiên niên kỷ/ Pavel Posusta	13
VĂN HÓA - VĂN NGHỆ	
Anh Thi/ Trần Ngọc Tuấn	8
Hương đu đủ xanh/ Píp Hon tổng hợp	15
Thơ của Trần Ngọc Tuấn	

Cùng Bạn đọc

Trong số này ngoài những phần tin tức, kinh tế chính trị thường xuyên, phần tư liệu sẽ giới thiệu với các bạn về Quỹ Bảo trợ của Hiến Chương 77, về vụ án Tạ Thu Thâu của phong trào Đệ Tứ Việt Nam.

Cũng xin nhắc lại là Diễn Đàn từ số 40 đã đổi địa chỉ mới.

BBT

Tạp chí Diễn Đàn do nhóm sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam tại Praha và Ostrava biên soạn và phát hành.

Chịu trách nhiệm:

**Trần Hồng Hà, Lê Thanh Nhân, Nguyễn Quốc Vũ,
Phạm Hữu Uyển, C. D.**

Mọi thư từ, bài vở xin gửi về địa chỉ:

**Nguyễn Quốc Vũ, Sokolovská 33/240
186 00 Praha 8, Czech Republic**

Fax. (42 2) 235 99 83

Tiền ủng hộ xin các bạn gửi vào konto Diễn Đàn (nếu bạn ở Tiệp):

(pán **Lê Thanh Nhân**)

Konto 377.04.45 - 018

České Statní Spořitelna, Naměstí Gorkého 25, Praha 1

hoặc (nếu bạn ở nước ngoài):

(**Mr. Lê Thanh Nhân**)

Konto 348 33 - 1010759 - 111

Komerční Banka, Na Příkopě 5, Praha 1

hoặc gửi chi phiếu cho **Nguyễn Quốc Vũ** (không đề Diễn Đàn)

TIN VIỆT NAM

Giải tán xí nghiệp quốc doanh

Chính phủ Việt Nam đã quyết định giải tán 2000 xí nghiệp quốc doanh. Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Lê Xuân Trinh thông báo: quyết định này nhằm giảm các con số xí nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương từ 12 nghìn xuống 10 nghìn trong giai đoạn đầu. Bộ trưởng cho biết thêm rằng chỉ có 6 đến 7 nghìn xí nghiệp sẽ được giữ hoạt động ở giai đoạn cuối.

Gần 80% các xí nghiệp quốc doanh của VN gặp phải khó khăn kinh tế nghiêm trọng, thiếu vốn, quản lý kém và thiết bị rệu rã.

(Les Echos, 25.5.93)

Hợp Ngân Hàng Phát Triển Châu Á

Hai đề tài lớn trong cuộc họp toàn thể hàng năm của Ngân hàng phát triển châu Á (BAD) ngày 5.5.93 tại Manila (Philippin) là: tăng vốn của ngân hàng và cấp lại cho VN quyền vay. Về cả hai vấn đề này, người ta chờ đợi chủ yếu ở thái độ của Mỹ./

"Mỹ có thể quyết định từ nay đến tháng 6 việc phục hồi cho VN vay vốn" một thành viên phái đoàn Mỹ tuyên bố. Trong cuộc họp Ủy ban lâm thời của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington ngày 30.4, ông Michel Camdessus tổng giám đốc cho thấy việc cô lập VN có thể sẽ chấm dứt trong thời gian gần đây. Cụ thể vấn đề này còn chờ quyết định của cuộc họp Ban quản lý FMI vào tháng 6 này.

(Le Monde 7.5.93)

Mỹ: Vấn bóng ma Việt Nam

Sau khi khích lệ các nước châu Âu quyết định "hành động với chúng tôi (Mỹ)" đương đầu với vấn đề Liên bang Nam Tư cũ, tổng thống Bill Clinton phải thuyết phục dư luận cũng như Quốc hội Mỹ, nơi có nhiều ý kiến do dự bất đồng. Theo thăm dò của vô tuyến truyền hình Mỹ: 50% người Mỹ phản đối máy bay ném bom, 38% đồng ý; 52% cho rằng đất nước họ không có đặc trách gì trong việc chặn đứng cuộc xung đột này, 37% có ý kiến ngược lại.

Vết thương Việt Nam gần 20 năm nay vẫn còn trong tâm tư, cũng như vệt đạn mìn ám sát hơn 240 lính thủy đánh bộ Mỹ ở Beirut Liban, cách đây 10 năm. "Người ta không hiểu mục đích tham chiến của Mỹ ở Nam Tư là gì?", một viên tướng, cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Bush giải thích lý do vì sao Mỹ thận trọng đối với Bosna. Đại diện cho phái phần đối can thiệp của Mỹ, nghị sĩ John Mc Cain đã tuyên bố rằng, đường lối chính trị của Clinton đối với Bosna phản ánh một sự "vô trách nhiệm toàn diện" và "chỉ để trấn an cho lương tâm mình". Ông Mc Cain là anh hùng trong chiến tranh ở Việt Nam, nơi ông đã bị Việt

Cộng giam giữ 5 năm rưỡi.

Trước hết Clinton phải giải thích rõ ràng cho người Mỹ thấy được quyền lợi và mục đích của Mỹ ở Rosna. Ông đã bắt đầu bằng những lời lên án "cuộc thanh lọc dân tộc man rợ và vô liêm sỉ, xúc phạm lương tâm loài người", và nhấn mạnh nguy cơ vết đầu loang đối với châu Âu, đồng thời cũng so sánh cuộc xâm lược của Sbrsko với Irak ở Kuwait năm 1990.

Người phát ngôn của nhà trắng nhắc lại rằng Clinton muốn tạo ra trước hết một "mặt trận thống nhất" với các đồng minh châu Âu, sau đó sẽ trọn vị trí thích hợp cho Mỹ. Tất cả những điều trên thực sự chẳng thú vị đối với Clinton, một người "lính mới" trong lĩnh vực chính trị đối ngoại. Người Mỹ đã bầu ông để cải thiện tình hình kinh tế của đất nước mà ông lại đang mất thời gian vào những khủng hoảng quốc tế.

(Le Quotidien de Paris 8,9.5.93)

Mỹ ngừng phong tỏa IMF các khoản cho vay Việt Nam

Ngày 2.7 chính phủ Mỹ thông báo việc Mỹ bãi bỏ phong tỏa Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cho Việt Nam vay tiền. Đây là một quyết định rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như đối với nhiều hãng nước ngoài muốn kinh doanh ở Việt Nam. Quyết định trên của chính phủ Mỹ tạo khả năng cho Việt Nam trước hết trả món nợ cũ 140 triệu USD để có đủ điều kiện vay những khoản mới với lãi suất thấp từ IMF và Ngân hàng Thế giới (WB). Hơn nữa, Việt Nam đã có thể vay tiền từ các chương trình tài trợ song phương của các nước khác và vay từ các ngân hàng thương mại quốc tế với lãi suất thị trường bình thường.

(BBC 5.7)

Ngoại thương Việt Nam

Quý một năm 1993, tổng xuất khẩu của Việt Nam đạt 555 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 1992. Xuất khẩu hàng dệt và quần áo tăng 254% nhờ Cộng đồng Châu Âu mới tăng chỉ tiêu cho Việt Nam. Nhập khẩu tăng 43%, lên tới 600 triệu USD. Những khoản chi lớn là: 52 triệu USD tiền thiết bị cho đường dây tải điện cao thế Bắc - Nam, còn các nhà máy dệt tiêu 34 triệu USD mua thiết bị mới và nguyên liệu để tăng sản lượng.

(DPA 29.4)

Giá điện thoại và fax giảm

Tổng giám đốc Bưu điện và viễn thông Việt Nam ngày 3.5 thông báo rằng giá dịch vụ liên lạc quốc tế của bưu điện Việt Nam đã giảm xuống mức trung bình ở châu Á. Kể từ ngày 1.5, giá gửi fax giảm 25 - 30%, tiền điện thoại giảm 5 - 10% và telex giảm 7 - 8%.

(Indochina Digest 7.5)

Mở rộng nhà máy lọc dầu

Hãng Sembawang Engineering của Singapore đã giành được hợp đồng trị giá 5,6 triệu USD mở rộng nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam ở Cat Lai gần tp HCM. Dự án định tăng công suất nhà máy từ 40.000 tấn lên 350.000 tấn một năm.

(Reuter 29.4)

Nguyễn Văn Thiệu kêu gọi đàm phán

Ngày 11.5, tờ báo San Jose Mercury News (Mỹ) đăng bài dựa trên cuộc phỏng vấn cựu tổng thống Miền nam Việt nam Nguyễn Văn Thiệu. Trong bài phỏng vấn, ông Thiệu đề xuất việc đàm phán giữa Hà nội và các nhóm đối lập trong và ngoài nước nhằm hoà giải dân tộc. Ông Thiệu nói: "Chúng tôi phải xây dựng lại đất nước không có đổ máu, không có thù hận nữa. Chúng tôi không yêu cầu điều kiện ban đầu nào khác ngoài lời mời đàm phán chân thành và chính thức và thiện chí từ phía Hà nội."

Ngày 20.5, người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam, Hồ Thế Lan nói trong cuộc họp báo rằng "Ông Thiệu không đại diện cho ai cả và ông ta không có gì để đàm phán."

(Indochina Digest 14.5 và 21.5)

Kêu gọi cảnh giác:

Báo Quân đội nhân dân ngày 3.5.93 đăng bài xã luận kêu gọi cảnh giác chống những ai dùng "dân chủ và nhân quyền làm tiêu đề để làm mất uy tín của chúng ta". Tờ báo viết "kẻ thù của Việt Nam không thắng được bằng chiến tranh. Bây giờ họ muốn thắng bằng diễn biến hòa bình hay sao? Không bao giờ."

Cựu tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thì viết bài cho tờ Nhân dân kêu gọi thanh lọc những đảng viên tham nhũng. Ông Linh viết rằng "có những phần tử trong đảng đã quên, đã làm trái với lời dạy của Hồ Chí Minh... Không trừng trị đúng đắn và ngay lập tức những kẻ dính lứu tham nhũng, buôn lậu và ăn hối lộ sẽ áp úm mối đe dọa lớn cho đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt bây giờ các thế lực phản động trên thế giới đang tìm mọi cách để lật đổ các đảng cộng sản trong các nước XHCN còn lại, kể cả đảng ta, những tội lỗi này phục vụ cho mục đích của chúng..."

(Indochina Digest 14.5.93)

Hợp tác kinh tế Nga - Việt

Phó thủ tướng Nga Yuri Yarov trong thời gian ở Hà nội để tham gia cuộc họp hàng năm của Ủy ban Hợp tác Thương mại và Kinh tế Nga - Việt đã ký một loạt hiệp ước kinh tế với VN, bao gồm cả hàng không, vận tải biển, tránh đánh thuế hai lần, buôn bán, hợp tác ngân hàng và trả tiền. Hai bên thống nhất sẽ soạn

thảo hiệp ước về bảo vệ đầu tư trong năm nay. Hai bên cũng thỏa thuận rằng Nga thừa kế phần của Liên xô cũ trong hãng dầu lửa Vietsovpetro.

Các hoạt động ngoại giao của chính phủ Việt Nam

Ngày 3 đến 5.5.93 bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cẩm thăm Teheran (Iran). Nguyễn Mạnh Cẩm và ngoại trưởng Iran Ali Akbar Velayati đã ký nghị định thư mở rộng quan hệ giữa hai nước, kể cả hợp tác trong công nghiệp dầu khí, giao thông vận tải, nông nghiệp, đánh cá, xây dựng, giáo dục và đào tạo kỹ thuật viên. Tổng thống Iran Akbar Hasheni Rafsajani đã gặp ông Cẩm ngày 4.5.

Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt với bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Mạnh Cẩm cùng đi đã tới thăm Nam Triều tiên từ 13 đến 15.5, ký hiệp ước về buôn bán, bảo hộ đầu tư và hàng không.

Ông Kiệt đi thăm New Zealand ngày 24 đến 26.5, sau đó thăm Australia (Úc) 4 ngày.

Phó thủ tướng thứ nhất Phan Văn Khải thăm Nhật bản 10 ngày kể từ 10.5.

Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Khoan thăm Miến điện từ 26 đến 28.4. Thứ trưởng bộ ngoại giao Lê Mai thăm Thụy Điển ngày 27 đến 30.4, thăm Bulgaria từ 1 đến 3.5.

Trong tháng 4, một phái đoàn 11 quan chức chính phủ Việt Nam đã đến thăm Mỹ dưới sự đờ đầu của 'Đệ án Hòa giải Mỹ — Đông dương'. Trong tháng vừa qua, phái đoàn 38 thành viên của Văn phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm quan tới 5 thành phố Mỹ.

Ngày 27.5, Ngoại trưởng Vương quốc Bỉ đến thăm Hà nội, thảo luận hợp tác kinh tế của Việt Nam với Cộng đồng châu Âu.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tới Paris ngày 23.6, bắt đầu chuyến thăm châu Âu bao gồm Pháp, Bỉ (nơi ông Kiệt dự định thăm trụ sở Cộng đồng châu Âu), Đức và Anh. Sau đó ông Kiệt sẽ đi thăm Cuba, đồng minh XHCN cũ.

(Theo Indochina Digest đến 25.6)

TIN CH SÉC

Muốn ám sát tổng thống

Theo một bức thư nặc danh tố cáo 1 nhóm người Nam tư dự định ám sát tổng thống Havel, cảnh sát đã bắt giữ 5 người. Tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể để kết án. Ba người đã bị trục xuất vì lý do không có giấy tờ hợp lệ.

Chán nhung lỵ?

Tại bãi tắm Džbán (Praha 6), ĐCS Séc và

Morava đã tổ chức cắm trại cho nhân dân với khẩu hiệu "Cuộc gặp gỡ của những người chán ngán nhung lỵ" (Cách mạng nhung - ND).

Bồi nhọ quốc gia

Trong một cuộc mít tinh ở Ostrava, một ủy viên TƯ ĐCS Séc và Morava, ông Miroslav Ransdorf cho rằng: "Chính phủ Séc hiện nay đang lãnh đạo một nhà chứa lớn nhất châu Âu". Chánh án tối cao, ông J. Setina cho rằng đây là một hành vi bồi nhọ quốc gia và khởi tố hành vi trên.

Chán đảng CS

Trước đại hội lần thứ 3 của ĐCS Séc và Morava, chủ tịch Đảng, ông Jiří Svoboda đã rút lui khỏi vị trí lãnh đạo vì cho rằng đường lối của Đảng không phù hợp với thời đại, mang nặng tính bảo thủ. Ông là người đại diện cho phe đòi cải tổ trong nội bộ ĐCS. Các đại biểu đến dự đại hội ĐCS đã phải vượt qua trận mưa trứng của dân chúng tụ họp trước phòng họp của Đại hội ở Prostějov để phản đối hoạt động của ĐCS. ĐH Đảng kết thúc với kết quả phân chia thành hai nhóm.

Người Séc khó thương?

Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Sloven, ông Jaroslav Volf bình luận quá trình chia tài sản của liên bang bằng câu nói: Hiện nay, ngoài tính cách ma ranh quen thuộc của người Séc, xuất hiện thêm tính thô bạo và kém thẩm mỹ.

"Bán" quốc kỳ

Chính phủ CH Séc đã quyết định trao cho các nhà đầu tư Sloven các cổ phần tư hữu hóa bị giữ lại do tranh cãi về chia tài sản giữa hai quốc gia. Đồng thời chính phủ cũng chuyển tài sản còn lại của các cơ quan liên bang cũ cho Sloven. Theo bộ trưởng ngoại giao Sloven R. Hofbauer (HZDS), Bratislava tuy nhiên vẫn yêu cầu bồi thường 12 tỷ đô la vì việc chính phủ Séc dùng cờ liên bang cũ và vấn đề 12 làng Balan. Thủ tướng Mečiar nói rằng những người Sloven ở Balan yêu cầu ông đề nghị thay đổi lại biên giới Séc-Sloven-Balan.

Mečiar đe dọa?

Thủ tướng Sloven Mečiar trong cuộc phỏng vấn của báo Der Spiegel (Đức) đã đe dọa: "... Người Séc nên nhớ rằng ông dẫn đầu từ Nga sang Séc chạy qua lãnh thổ Sloven. Nếu chúng ta mà khóa ông dẫn đầu lại, người Séc sẽ không cầm cự nổi 10 ngày". Ngay sau đó thủ tướng Séc V. Klaus cho rằng câu nói trên được đăng sau khi bị các nhà báo cắt xén và bóp méo. Báo Der Spiegel khẳng định lại lời, phát ngôn trên là chính xác, nguyên văn. Bộ ngoại giao Séc ngay sau đó chuyển yêu cầu giải thích rõ những lời lẽ của thủ tướng Mečiar qua đại sứ quán Sloven tại Praha. Thủ tướng Sloven Mečiar tuyên bố rằng lời phát biểu với báo Der

Spiegel không có hàm ý gián đoạn vận chuyển lượng dầu đã đàm phán từ Nga sang Séc qua Sloven. Chính phủ Séc ngay sau đó đã quyết định đầu tư xây dựng đường ống dẫn dầu từ Ingolstadt (Đức) đến Kralupy.

Biên giới - tị nạn

Bộ ngoại giao Séc tỏ ý thông cảm với việc sửa đổi luật tị nạn của Đức. Các chính khách của Sloven đề nghị trì hoãn lại việc đàm phán biên giới giữa CH Séc và Sloven. Bộ trưởng nội vụ Séc, ông J. Ruml cho rằng phía Séc không loại trừ khả năng xây dựng biên giới một cách đơn phương, phía Séc không thể chờ được nữa. Thủ tướng Séc Klaus kêu gọi thủ tướng Sloven Mečiar xúc tiến việc đàm phán về biên giới.

CH Séc, Đức và vấn đề tị nạn

Thủ tướng cộng hòa Séc V. Klaus gửi thư đề nghị thủ tướng Sloven V. Mečiar bàn bạc về vấn đề biên giới giữa hai nước. V. Mečiar đã từ chối đề nghị trên. Vấn đề biên giới giữa hai nước này sinh do Cộng hòa liên bang Đức bắt đầu thi hành luật mới về xét tị nạn từ 1.7.93. Thỏa thuận về trao trả người tị nạn giữa Đức và Cộng hòa Séc vẫn chưa ký kết. Giữa tháng 6.93, nhóm chuyên viên đã đưa ra dự thảo hiệp định, tuy nhiên hai bên vẫn chưa thống nhất một điều: thời hạn cho phép phía Đức trả người tị nạn về Séc. Cộng hòa Séc đề nghị những người tị nạn sang Đức phải bị trả lại trong vòng 3 tháng, phía Đức đề nghị thời hạn 6 tháng. Sau khi bàn bạc cụ thể, phía Séc lùi bước và chấp nhận thời hạn 6 tháng. Phía Đức đề nghị thêm một chi tiết nhỏ: thời hạn nêu trên tính từ khi chính quyền Đức phát hiện ra người tị nạn xâm nhập trái phép lãnh thổ Đức. Hơn nữa phía Đức muốn đưa thêm vào dự thảo một điểm: Đức sẽ trả lại không chỉ người vào Đức trái phép mà cả người đang sống trái phép tại Đức. Phía Séc chỉ chấp nhận những người xâm nhập Đức trái phép.

Để đi đến ký kết hiệp định trên với CHLB Đức, Cộng hòa Séc đã thi hành chế độ thị thực nhập cảnh bắt buộc đối với một số nước có nhiều người vượt biên: 2 nước thuộc Nam tư cũ, Armenia, Azerbaijan, Tadzikistan và Gruzia. Tuy nhiên đối với công dân những nước này thì Sloven chưa có chế độ thị thực nhập cảnh bắt buộc. Vì vậy Cộng hòa Séc đã tiến hành kiểm soát biên giới Séc-Sloven một cách chặt chẽ hơn từ ngày 1.7 và quyết định xây dựng biên giới với Sloven như biên giới với các nước khác.

Biên giới đầu tiên

Ở Most u Jablunkova đã khánh thành trạm biên giới đầu tiên giữa Séc và Sloven. Tại cuộc mít tinh ở Hodonín, chủ tịch đảng quốc gia Sloven phản đối kế hoạch xây dựng biên giới giữa hai nước của liên bang cũ. Đã có 12 nghìn người ký vào bản dự thảo đề nghị lập lại quốc gia cũ Tiệp khác.

Nguy cơ phá sản

□ TIN TỨC - KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội (SDS) Miloš Zeman cho rằng ở Séc trong thời gian tới sẽ có ít nhất 30%, thậm chí đến 80% các công ty bị phá sản. Sự nhận định được đưa ra ngay sau khi luật phá sản được quốc hội thông qua.

Trả miếng

Ủy ban thú y quốc gia Séc cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm và súc vật sống từ Ý, Hà lan, Bỉ và Tây ban nha vì cho rằng tại các nước này đang có dịch bệnh gia súc. Đây là sự phản ứng đầu tiên từ phía Séc đối với quyết định của EC cấm Séc xuất khẩu các loại hàng trên trong thời gian trước đó.

TIN VẤN

* Tại hội nghị ở Crans (Thụy sĩ) thủ tướng Klaus buộc tội phương Tây là đóng cửa đối với Đông Âu.

* Công ty đường sắt Séc giảm bớt 16 tuyến đường thường xuyên với Sloven vì ít hành khách.

* 4 công ty nước ngoài và 2 công ty Séc tỏ ý muốn mua lại Poldi Kladno.

* 12 nhà sản xuất vũ khí Séc và Morava thành lập công ty cổ phần RDP. Tổng giám đốc công ty tuyên bố: "Chúng ta hãy từ bỏ những lý tưởng ấu trĩ sau cách mạng và mang lại việc làm cho dân chúng bằng việc sản xuất vũ khí".

* Nhóm các nước tiên tiến nhất thế giới (G24) quyết định ủng hộ kinh tế cho thành phần kinh doanh cá thể tại Séc.

* Bộ trưởng kinh tế Sloven thông báo Sloven sắp tới sẽ tiến hành tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập từ các nước láng giềng - kể cả CH Séc.

* CDK Blansko bắt đầu kinh doanh tại khu vực kinh tế Thương Hải dưới nhãn hiệu CKD Huall.

* 217 tàu hỏa khu vực Praha và Plzen đã đình công 1 giờ đòi tăng lương. Cuộc đình công làm chậm các tàu tốc hành với tổng số 1130 phút và thiệt hại lên tới 400.000 korun.

* Hải quan sân bay Ruzyně khám phá kiện hàng lậu chứa 7 con vẹt Cuba, loại vẹt hiện được bảo vệ theo luật quốc tế.

* Theo kết quả thăm dò dư luận của viện IVVM thì 53% người Séc chống và 21% ủng hộ sự tham gia của quân đội CH Séc vào sự can thiệp của LHQ tại Bosna.

* Ở Karviné gần Ostrava, ủy ban khu vực của ĐCS Séc và Morava đã tổ chức cuộc nói chuyện chuyên đề: "Cuba - hiện tại và tương lai khả quan của sự phát triển". Tham dự có các nhân viên của đại sứ quán Cuba tại Praha.

* Lãnh đạo thành phố Pardubice bãi bỏ danh hiệu "Công dân danh dự thành phố" của Klement Gottwald. (Thủ lĩnh đầu tiên của ĐCS Tiệp khắc từ năm 1921 - ND).

* Bộ trưởng tư pháp trước bỏ quyền bất án đối với cựu đại biểu quốc hội và chủ tịch đảng Cộng hòa, ông M. Sládek. Vì vậy cảnh sát có thể khởi tố thủ lĩnh của đảng CH do việc ông ta hành hung và gây thương nặng một phụ nữ tại hiệu cắt

tóc, do bà không tán thành quan điểm chính trị của ông ta.

* Theo kết quả thăm dò dư luận của viện IVVM, 66% dân CH Séc tán thành gia nhập Cộng đồng kinh tế châu Âu.

* Tổng thống Havel lên án quyết định của LHQ về việc không cho phép thủ lĩnh những dân tộc thiểu số vùng Tibet Dalajlama vào dự hội nghị nhân quyền ở Viên (Áo).

TIN THẾ GIỚI

ĐỨC:

* Tại Dusseldorf đã diễn ra quá trình xử án cựu giám đốc cơ quan tình báo Đông Đức cũ, ông M. Wolf bị buộc tội phản bội và đút lót trong việc liên quan đến thuê các tình báo viên. Ngay sau khi vụ án bắt đầu ông Wolf tuyên bố rằng việc buộc tội thật là kỳ quặc, ông chất vấn ông bị buộc tội phản bội quốc gia nào?

* Quốc hội Đức bãi bỏ luật tị nạn tương đối phóng khoáng có hiệu lực từ năm 1949 tới nay và giới hạn nghiêm ngặt khả năng tị nạn chính trị ở Đức. Trong biểu quyết, việc sửa đổi luật tị nạn được sự ủng hộ của cả 1 phần nhóm đảng Dân chủ Xã hội đối lập. Cốt lõi của luật mới là trao trả lại người tị nạn về các nước láng giềng và chấp nhận tị nạn cho những người có lý do chính đáng. Trong quá trình xét tị nạn, những người sang Đức từ những nước thứ 3 không có đàn áp chính trị bị trả lại về nước đó. Điều luật mới đã có hiệu lực từ 1.7.1993.

* Tấn công người nước ngoài: - Ngày 29.5.93 tại Solingen 3 người đàn ông và 1 vị thành niên 16 tuổi đã đốt nhà của những người Thổ Nhĩ Kỳ làm chết 5 phụ nữ kể cả trẻ em. Quá trình điều tra của cảnh sát cho biết, kẻ tội phạm trước đó bị đuổi ra khỏi quán ăn, đã trút giận bằng cách đổ xăng thiêu cháy ngôi nhà. Thi hài nạn nhân được mai táng tại quê hương của mình ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng ngoại giao Đức, ông Kinkel đã tham gia buổi tang lễ. Thủ tướng Kohl bị phê phán không tham gia tang lễ cử hành tại Koln am Rheim, tuy nhiên ông ta cũng đã tiếp kiến phái đoàn đại diện quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, đứng đầu là phó chủ tịch Avctm. Chính phủ Đức dự kiến mở cuộc đối thoại trong toàn xã hội về sự bài xích người nước ngoài. Chính phủ liên bang quyết định thủ tướng Kohl sẽ mời đại diện các bang, đại diện tôn giáo, công đoàn và các tổ chức xã hội bàn bạc về việc chống tệ nạn bài xích người nước ngoài.

Đêm 15 sáng 16.6 tại Duisburg 1 ngôi nhà do người Đức cư trú bị đốt cháy. Cảnh sát chưa bắt được tội phạm, thiệt hại không đáng kể vì kịp dập tắt lửa, hai người bị ngạt phải đưa vào bệnh viện.

Đêm 23.6 một ngôi nhà dành cho người nước ngoài lại bị cháy tại thành phố Marsberg gần Dortmund. Theo phát ngôn viên của cảnh sát thì thủ phạm đã dùng các hộp Coca cola nhét đầy giẻ tẩm xăng ném vào nhà. Thiệt hại không

đáng kể và không có ai bị thương. Cảnh sát đã bắt 2 thanh niên bị nghi phạm tội.

BẮC TRIỀU TIÊN:

* Bắc Triều Tiên từ chối lời kêu gọi của hội đồng bảo an Liên hợp quốc cho phép thanh tra vũ khí hạt nhân và cho rằng đó là ý đồ xâm phạm chủ quyền quốc gia do Mỹ đạo diễn. Trong bản tuyên bố của bộ ngoại giao, Bắc Triều Tiên cho rằng việc thực hiện quyết định phong tỏa Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc ngang như việc tuyên chiến và Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ về hậu quả của vấn đề này.

* Các cơ quan Bắc Triều Tiên đã yêu cầu tất cả những người nước ngoài (trừ nhân viên ngoại giao) ra khỏi Bắc Triều Tiên trước ngày 15.6. Bắc Triều Tiên sẽ không cấp visa nhập cảnh cho đến hết tháng 7. Theo Tokyo Bắc Triều Tiên muốn thể hiện tính lập trường cứng rắn của mình về quyết định không tham gia hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân của mình.

MỸ:

- Theo một nghị sĩ Mỹ, ông Lugar, đài Châu Âu tự do chưa đến lúc phải thôi hoạt động. Theo ông, vai trò của đài quan trọng hơn thời gian trước đây vì những thay đổi chính trị ở châu Âu và khu vực Liên xô cũ chưa đem lại hoàn toàn tự do ngôn luận vì vậy đài Châu Âu tự do có nghĩa vụ mang lại những thông tin không bị bóp méo cho những người dân ở đây. Theo thủ tướng Sloven Mectar thì không có đài này cũng chẳng làm sao cả.

TRUNG QUỐC:

- Thủ lĩnh phong trào đối lập Trung quốc "Bức tường dân chủ" - ông Su-wen-li, sau 12 năm bị cầm tù đã được thả. Chính phủ Trung quốc thả ông để đáp lại điều kiện do Mỹ đưa ra để Trung quốc được hưởng tối huệ quốc trong buôn bán với Mỹ nếu như tình trạng đàn áp nhân quyền ở Trung quốc được cải thiện.

ÁO:

Trước hội nghị nhân quyền của Liên hợp quốc tại Viên đã diễn ra diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ. Các đại biểu của gần 1500 tổ chức đã nhận định về hiệu quả của cơ chế Liên hợp quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tình trạng của các dân tộc bị đe dọa, quyền phụ nữ, mối liên quan giữa nhân quyền và các vấn đề phát triển và chủ nghĩa dân tộc thù địch người nước ngoài. Tham gia các hoạt động còn có cả những nhân vật được giải Nobel vì hòa bình như bà Menohuo Rigoberta và lãnh tụ Tây tạng Daljama.

Hội đồng dự thảo tài liệu chính thức của hội nghị nhân quyền tại Viên đã phải bỏ qua một điểm quan trọng vì mâu thuẫn trong quan điểm. Thông cáo chính thức không bao gồm điều khoản tạo điều kiện cho việc thành lập tòa án nhân quyền quốc tế với mục đích xét xử các

